

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY
Về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn quận Long Biên

Ngày 05/8/2021, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức họp định kì về nội dung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận; trưởng các đơn vị: Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND&UBND, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế, phòng Y tế, Trung tâm Y tế. Đồng chí Đường Hoài Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Long Biên báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất kết luận như sau:

Sau gần 02 tuần triển khai thực hiện Chỉ thị số: 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Chỉ thị số 17/CT-UBND), Ban Thường vụ Quận ủy ghi nhận và đánh giá cao: (1) Vai trò, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đồng bộ, nghiêm túc, quyết liệt trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị Quận và cơ sở; nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Quận và 14 phường; đặc biệt là vai trò trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quận ủy phụ trách tổ chức cơ sở Đảng đã thường xuyên bám sát địa bàn, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-UBND. (2) Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã nhận định đúng, trúng và sớm các khu vực có nguy cơ cao để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả có nhiều chuyển biến rõ nét nhất là tại địa bàn dân cư và tại các chợ. (3) Có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; triển khai tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo, các kết quả xử lý vi phạm, các tập thể, cá nhân, các mô hình hat, hiệu quả trong phòng, chống dịch. (4) Duy trì tốt các chốt trực kiểm soát dịch bệnh cố định, cơ động của Quận; đẩy mạnh hoạt động của các tổ phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng; thành lập nhiều chốt kiểm soát tại các đầu ngõ, ngách vào các khu dân cư để kiểm soát tình hình dịch bệnh và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định. (5) Công tác xử lý các vi phạm được đẩy mạnh hơn, quyết liệt hơn. (6) Đảm bảo



tốt công tác cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân; công tác an sinh xã hội, cấp phát chế độ chính sách, hỗ trợ các hộ nghèo thực hiện tốt; tổ chức tiêm Vaccine phòng, chống Covid-19 cho nhân dân đảm bảo theo kế hoạch; vận hành hiệu quả hoạt động của cơ sở cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Đường Sắt; công tác khoanh vùng, truy vết liên quan đến các ca bệnh F0 được thực hiện bài bản, nghiêm túc, hiệu quả, có tính chính xác cao.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường; một số tuyến đường, tuyến phố vẫn còn đông người tham gia giao thông, công tác phòng, chống dịch trong các bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng tiện ích, các chợ dân sinh, các chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu ... cần được quan tâm; đặc biệt còn có tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong” (các chốt kiểm soát rất nghiêm túc thực hiện, nhưng bên trong khu dân cư còn có người dân đi lại, tập thể dục ngoài trời, chơi thể thao...), cá biệt có lãnh đạo địa phương còn biểu hiện chủ quan; sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn có lúc chưa chặt chẽ, nhịp nhàng.

Để siết chặt hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND Thành phố; Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, Ủy ban nhân dân, MTTQ, các đoàn thể CT-XH, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị thuộc Quận và 14 phường cần nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách sau:

1. Toàn hệ thống chính trị từ Quận đến phường cần quyết liệt, đồng bộ triển khai thực hiện một cách thực chất, hiệu quả hơn nữa Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Công điện số 1063/CD-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội, Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30/7/2021 của BTV Thành ủy Hà Nội; Công điện số: 17/CD-UBND ngày 01/8/2021 của UBND Thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 06-CT/QU ngày 28/7/2021 của Quận ủy Long Biên, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận về công tác phòng, chống dịch COVID -19.

2. Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát:

2.1. Các đồng chí Ủy viên thường vụ Quận ủy: tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện phương án phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp¹ trên địa bàn phường phụ trách. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phường thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2.2. Triển khai Kế hoạch giám sát theo chức năng nhiệm vụ của MTTQ, các đoàn thể CT-XH Quận và phường; hằng ngày thông tin báo cáo kết quả giám sát về Ban Thường vụ Quận ủy.

¹ Bao gồm cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Trung ương, Thành phố.

3. Ủy ban nhân dân Quận tập trung chỉ đạo:

3.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá, nhận định chính xác tình hình để chủ động phương án phòng, chống dịch ở mức độ cao hơn, không để bị động, lúng túng, chậm trễ; đẩy mạnh phân cấp, phân công công rõ hơn nữa trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, các phường trong công tác phòng, chống dịch đảm bảo rõ đầu mối, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, rõ trách nhiệm, nhất là người đứng đầu các đơn vị.

3.2. Phối hợp với MTTQ Quận để tiếp tục vận động, tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực, các doanh nghiệp, các cơ sở y tế tư nhân ... tham gia công tác phòng chống dịch; tập trung cao vào việc truy vết tối đa, sàng lọc người dân có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở, mất vị giác ..., tăng cường xét nghiệm diện rộng với các khu vực có nguy cơ; cung cấp, đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế, cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực xét nghiệm, khám, điều trị bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2 và đảm bảo tốt an sinh xã hội trên địa bàn Quận.

3.3. Tăng cường xử lý các vi phạm; kiên quyết xử lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cửa hàng tiện ích, siêu thị, trung tâm thương mại, ban quản lý các chợ, các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện ... không đảm bảo các quy định phòng chống dịch trên địa bàn.

Phân công đồng chí Nguyễn Mạnh Trình – UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận trực tiếp chỉ đạo về việc vận hành các chốt kiểm soát; nhất là việc tiếp tục rà soát về địa bàn (nhất là địa bàn được xác định có nguy cơ cao), cơ sở vật chất đảm bảo, lực lượng tham gia, thời gian làm việc cụ thể tại các chốt; tiếp tục thành lập bổ sung các chốt khi cần thiết; xong trước ngày 08/8/2021.

Chỉ đạo Công an Quận chủ trì việc hướng dẫn nghiệp vụ, tác phong cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát của Quận, phường; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt trực kiểm soát cố định, 05 tổ kiểm soát cơ động do Quận thành lập; tăng cường xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định. Tổng hợp kết quả xử phạt hằng ngày, báo cáo về Thường trực Quận ủy và Sở Chỉ huy của Quận.

3.4. Tổ chức xét nghiệm thường xuyên cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống Covid-19; nhất là lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, nhân viên bán hàng trong các cửa hàng tiện ích, tiểu thương tại các chợ dân sinh.

3.5. Xin ý kiến UBND và các sở, ngành Thành phố để sớm vận hành cơ sở cách li tập trung mới trên địa bàn Quận và thực hiện tốt chế độ chính sách, đãi ngộ đối với lực lượng làm công tác phòng, chống dịch của Quận, phường.

3.6. Xây dựng Kế hoạch và phát động đợt thi đua cao điểm trong công tác

phòng, chống dịch Covid-19 đến hết thời gian giãn các xã hội nhằm khích lệ, theo hướng đổi mới, sáng tạo từ mô hình “vùng xanh an toàn về Covid-19”; trên cơ sở nhân rộng mô hình “Cộng đồng chung tay phòng, chống Covid-19” của phường Phúc Lợi (vận động mỗi hộ gia đình có tối thiểu 01 người có sức khỏe tự nguyện tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát); bên cạnh đó cần tiếp tục duy trì tốt công tác khen thưởng đột xuất khi phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, mô hình đổi mới, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương và nhân rộng.

4. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Quận (bao gồm cả các cơ quan đơn vị thuộc Trung ương, Thành phố quản lý): Tiếp tục tiết giảm tối đa số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như làm công tác phòng, chống dịch, các nhiệm vụ đặc biệt như văn thư, bảo mật mới đến làm việc tại cơ quan.

5. Đối với Đảng ủy, UBND phường:

5.1. Duy trì và phát huy tốt các kết quả đã đạt được; tập trung thực hiện nghiêm và hiệu quả các nội chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, UBND Quận và các đồng chí Ủy viên thường vụ phụ trách cơ sở chỉ đạo. Triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch thi đua của Quận phát động.

5.2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Phối hợp với các đoàn kiểm tra của Quận để kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Thừa lệnh Ban Thường vụ Quận ủy, Văn phòng Quận ủy thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Quận ủy, (để b/c)
- TT HĐND, LB UBND Quận,
- Các phòng, ban, ngành thuộc quận,
- ĐU, UBND 14 phường,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Đức Toàn